

Số: 157/BC-UBND

Tây Ninh, ngày 12 tháng 6 năm 2018

## BÁO CÁO

### Tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

Thực hiện nội dung Báo cáo số 210/BC-ĐDBQH ngày 09/5/2018 của Đoàn đại biểu Quốc hội về kết quả tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, UBND tỉnh tổng hợp báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri như sau:

**1. Ý kiến kiến nghị:** Đề UBND tỉnh Tây Ninh quan tâm chỉ đạo các đơn vị ở địa phương tăng cường công tác phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sớm triển khai xây dựng Trung tâm sinh hoạt công nhân trong Khu liên hợp dịch vụ Phước Đông - Bời Lời.

#### Trả lời:

Dự án “Nhà thi đấu thể dục thể thao Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương tại Quyết định số 47/QĐ-TTg ngày 13/01/2017, theo đó Cơ quan chủ quản là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Cơ quan làm chủ đầu tư là Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh, thời gian thực hiện dự án năm 2019-2020, từ nguồn vốn trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác.

Nội dung này, UBND tỉnh đã giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG thường xuyên phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh trong việc triển khai thực hiện dự án theo chủ trương của Chính phủ.

**2. Ý kiến kiến nghị:** Đề nghị UBND tỉnh sớm tiến hành quy hoạch và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch các khu chức năng trên Cửa khẩu Cà Tum nhằm xác định vị trí để các cơ quan chức năng đầu tư xây dựng trụ sở làm việc.

#### Trả lời:

- Ngày 15/12/2015, UBND tỉnh đã phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 cửa khẩu Cà Tum, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh tại Quyết định số 2929/QĐ-UBND (Điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 cửa khẩu Cà Tum).

- Ngày 21/10/2016, Sở Xây dựng đã tổ chức công bố và bàn giao hồ sơ đồ án quy hoạch phân khu cửa khẩu Kà Tum cho UBND huyện Tân Châu triển khai thực hiện quy hoạch.

- UBND huyện Tân Châu đã xây dựng hoàn thành, đưa vào sử dụng Trạm Kiểm soát Liên hợp cửa khẩu Kà Tum, đảm bảo phục vụ các cơ quan liên ngành làm việc tại cửa khẩu.

**3. Ý kiến kiến nghị:** Thực hiện theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Quy định: “1. Khi xây dựng, phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm không để xảy ra tình trạng thanh tra, kiểm tra quá 01 lần/năm đối với doanh nghiệp; trường hợp kế hoạch thanh tra trùng lặp, chồng chéo với hoạt động kiểm toán nhà nước thì chủ động phối hợp, trao đổi với Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Chính phủ để thống nhất phương án xử lý theo quy định hiện hành, đảm bảo sự kế thừa kết quả thanh tra, kiểm toán, không làm cản trở hoạt động bình thường của doanh nghiệp, cần tiến hành rà soát, điều chỉnh kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt theo tinh thần trên”, nhưng trong tháng 5 năm 2017 này thì Công ty Cao su Tân Biên nhận được văn bản thanh tra của 02 đoàn cùng lúc (Cục thuế thời gian là 30 ngày, và UBND tỉnh là 45 ngày), đề nghị UBND tỉnh xem xét chỉ đạo các ngành khi xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp tránh việc trùng lặp gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc bố trí nhân sự tiếp đoàn và hạn chế gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất cho doanh nghiệp.

#### **Trả lời:**

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1347/UBND-KTTC ngày 25/5/2017 chỉ đạo các ngành, các địa phương thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Qua triển khai, thực hiện đã kịp thời xử lý trùng lặp về số cuộc tiến hành thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chuyên ngành có nội dung thanh tra, kiểm tra khác nhau đối với một doanh nghiệp trong năm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động bình thường.

Tuy nhiên, do bước đầu thực hiện nên việc phối hợp giữa các ngành ở địa phương và Trung ương chưa chặt chẽ, thực tế so với quy định còn nhiều bất cập nhưng chưa được các ngành ở Trung ương phối hợp hướng dẫn thống nhất.

Việc có 02 đoàn thanh tra cùng lúc tiến hành thanh tra đối với Công ty CPCS Tân Biên là do sự phối hợp giữa các ngành chưa chặt chẽ (do kế hoạch thanh tra của Cục Thuế được Tổng Cục Thuế phê duyệt từ tháng 7/2017, nhưng Cục Thuế không đưa lên Cổng thông tin điện tử của mình, cuộc thanh tra của UBND tỉnh được phê duyệt tháng 11/2017, trước khi phê duyệt đã đưa lên Trang thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh để lấy ý kiến sự trùng lặp, nhưng không có ý kiến nào). Nội dung tiến hành thanh tra không trùng lặp, thực tế Đoàn thanh tra của Chủ tịch UBND tỉnh chỉ

làm việc trực tiếp với Công ty CPCS Tân Biên từ ngày 21 đến 24/5/ 2018 nên không gây khó khăn, ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty.

UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành, các địa phương công khai dự kiến kế hoạch thanh tra, kiểm tra trên Cổng/Trang thông tin điện tử của ngành, địa phương mình, trước khi trình phê duyệt phải rà soát chặt chẽ, toàn diện không để xảy ra trùng lặp; sau khi kế hoạch được phê duyệt phải tiếp tục công khai, kịp thời phát hiện việc trùng lặp để phối hợp xử lý, không để xảy ra tình trạng thanh tra, kiểm tra quá 01 lần/năm đối với doanh nghiệp.

**4. Ý kiến kiến nghị:** Hiện nay, karaoke di động được nhiều người dân ưa chuộng và trở thành trào lưu phổ biến ở mọi lúc, mọi nơi. Tuy nhiên, hình thức giải trí này đang gây phiền hà, thậm chí bức xúc đối với nhiều người vì ô nhiễm tiếng ồn, ca hát không kể giờ giấc ngày đêm gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo ngành chức năng và địa phương quan tâm tuyên truyền, hướng dẫn để người dân nâng cao ý thức sinh hoạt cộng đồng không gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, đồng thời, cũng cần phải có quy định chế tài xử lý nghiêm những người cố tình không thực hiện về nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư.

**Trả lời:**

**\* Về quan tâm tuyên truyền, hướng dẫn để người dân nâng cao ý thức sinh hoạt cộng đồng không gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân**

Từ năm 2017, qua thực tiễn mặt được và chưa được của những loại hình hoạt động nói trên UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2203/KH-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2017 về việc “triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo”, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, địa phương, trong đó Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ lồng ghép nội dung tuyên truyền sự ảnh hưởng tiêu cực của các loại hình âm thanh lưu động, nhất là loại hình karaoke di động đến đời sống sinh hoạt hằng ngày của người dân, qua đó nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc sử dụng dàn âm thanh di động, karaoke di động; ban hành văn bản số 1062/SVHTTDL-QLVH ngày 27/7/2017 về việc “tăng cường công tác quản lý đối với loại hình dịch vụ âm thanh di động trên địa bàn tỉnh” gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Tây Ninh, đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường hướng dẫn các tổ chức cá nhân cho thuê âm thanh di động đăng ký kinh doanh (quy định tại khoản 2, Điều 3, Nghị định số 103/2009-CP). Đồng thời đề nghị chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, đoàn thể, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” địa phương, đặc biệt là vai trò của Phòng văn hóa và thông tin cấp huyện, UBND cấp xã trong việc phối hợp quản lý loại hình hoạt động này, đồng thời tuyên truyền để nhân dân nắm và thực

hiện Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường để kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về độ ồn vượt mức quy định; căn cứ Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình.

Với việc thực hiện một số nhiệm vụ truyền truyền nêu trên, thời gian gần đây hoạt động, dàn âm thanh di động và dàn karaoke di động có phần đi vào nề nếp hơn. Tuy nhiên, các hoạt động này vẫn còn ảnh hưởng không tốt đến sinh hoạt hằng ngày của nhân dân.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục đề ra các giải pháp tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao hơn nữa ý thức của các cá nhân, tập thể cho thuê và tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí có sử dụng dàn âm thanh di động và dàn karaoke di động sao cho vừa làm phong phú thêm đời sống tinh thần, vừa không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày của nhân dân, đồng thời kiên quyết xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

**\* Về quy định chế tài xử lý nghiêm những người cố tình không thực hiện về nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư**

Về vấn đề chế tài hoạt động đối với loại hình karaoke di động chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện cụ thể. Tuy nhiên, trong thời gian qua, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã có hướng dẫn các phòng chức năng thuộc Sở, Phòng văn hóa - thông tin các huyện, thành phố phối hợp các ngành liên quan và địa phương căn cứ Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường để kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về độ ồn vượt mức quy định; căn cứ Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình để kiểm tra xử lý vi phạm hành chính đối với các hoạt động (có hoạt động loại hình karaoke di động) làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Tuy nhiên, việc xử lý hoạt động này gặp nhiều khó khăn, vì Đội kiểm tra liên ngành văn hoá - xã hội các cấp chưa được trang bị thiết bị đo âm thanh, chưa được tập huấn kỹ thuật sử dụng thiết bị đo;...

Trong thời gian tới, qua học tập kinh nghiệm của một số tỉnh, UBND tỉnh giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tích cực phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo về quản lý hoạt động loại hình âm thanh di động, bao gồm dàn âm thanh di động. Tham mưu ban hành Quy chế về quản lý hoạt động loại hình karaoke di động (bao gồm dàn âm thanh di động, loa kéo kéo) có sử dụng âm thanh công suất lớn. Trên cơ sở đó, tham mưu củng cố, kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành văn hoá - xã hội các cấp (bổ sung cán bộ ngành Tài nguyên - Môi trường), có

quy chế hoạt động của đội, có trang bị thiết, có tổ chức tập huấn sử dụng thiết bị đo âm lượng, độ ồn,... và sau đó thực hiện kiểm tra xử lý vi phạm hành chính loại hình karaoke di động, bao gồm dàn âm thanh di động.

**5. Ý kiến kiến nghị:** Liên quan đến việc giải quyết các vụ án hành chính ở địa phương còn nhiều vấn đề phát sinh phức tạp, nhiều vụ án do tòa án thụ lý thường vi phạm về thời gian giải quyết; nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức pháp luật của những người thực thi pháp luật còn đơn giản hóa về thủ tục, điều này thể hiện: Thứ nhất, theo quy định tại khoản 3 Điều 60 Luật Tố tụng hành chính năm 2015, trường hợp người bị kiện là cơ quan, tổ chức hoặc người đứng đầu cơ quan, tổ chức thì người bị kiện chỉ được ủy quyền cho cấp phó. Hiện nay, đa số các vụ án hành chính người bị kiện là Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch UBND các cấp nên người đại diện theo ủy quyền phải là Phó Chủ tịch UBND. Tuy nhiên, lại có những bất cập khi áp dụng vào thực tiễn xét xử. Do Phó Chủ tịch thường đề nghị vắng mặt không tham gia phiên đối thoại để thỏa thuận làm kéo dài thời gian giải quyết vụ án và gây tốn kém thời gian công sức và chi phí của việc giải quyết, bức xúc cho người khởi kiện. Thứ hai, theo quy định tại khoản 3 Điều 61 của Luật Tố tụng hành chính, người bị kiện được yêu cầu người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp đến tham gia tố tụng tại Tòa án. Thực trạng hiện nay, người bị kiện thường cử thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan chuyên môn tham mưu giúp việc là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. Việc cử người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp đến tham gia tố tụng tại Tòa án là đúng theo quy định của pháp luật, tuy nhiên người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chỉ cung cấp chứng cứ và trình bày quan điểm chủ quan của người bị kiện, Tòa án không thể tiến hành lấy lời khai của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. Mặt khác, trong trường hợp tại phiên đối thoại, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp thấy rằng quyết định hành chính bị kiện rõ ràng không đúng quy định của pháp luật, tuy nhiên người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp không thể trình bày được quan điểm giải quyết vấn đề ngay tại phiên họp mà phải chờ xin ý kiến của người bị kiện nên không có vụ án nào Tòa án công nhận đối thoại thành. Thứ ba, về vấn đề cung cấp chứng cứ của người bị kiện, theo quy định tại Điều 126 của Luật Tố tụng hành chính trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo thụ lý vụ án, người bị kiện phải nộp cho Tòa án văn bản ghi ý kiến của mình về yêu cầu của người khởi kiện và các tài liệu, chứng cứ kèm theo và nếu gia hạn phải có văn bản gửi đến Tòa án. Tuy nhiên, chưa có vụ án hành chính nào phía người bị kiện (Chủ tịch UBND và UBND) cung cấp cho Tòa án văn bản ý kiến và tài liệu chứng cứ đúng theo thời gian quy định, gây rất nhiều khó khăn trong công tác giải quyết án hành chính. Hơn nữa, tài liệu chỉ được coi là chứng cứ nếu là bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực hợp pháp hoặc do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cung cấp, xác nhận (Điều 82 của Luật Tố tụng hành chính), do đó, khi cung cấp tài liệu, chứng cứ người bị kiện chỉ nộp bản phô tô đóng mộc treo là không đúng, làm ảnh hưởng đến việc đánh giá chứng cứ của vụ án. Từ nội dung trên đề nghị UBND tỉnh Tây Ninh cần nhận thức các quy

định pháp luật về trách nhiệm, quyền hạn của các chủ thể tham gia tố tụng nhằm đảm bảo sự công bằng thực sự giữa các bên đương sự trong xét xử sơ thẩm vụ án hành chính. Hơn nữa, để việc đối thoại trên thực tế đảm bảo hiệu quả trách nhiệm cần phải có mặt của người bị kiện (UBND) trong phiên họp đối thoại, cũng như nâng cao trách nhiệm công vụ của người bị kiện trong tố tụng hành chính.

**Trả lời:**

Theo quy định của pháp luật và Văn bản số 18/UBTVQH14-TP ngày 31/8/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc hướng dẫn thực hiện Điều 60 Luật Tố tụng hành chính thì đối với các vụ án hành chính mà Chủ tịch hoặc UBND tỉnh là người bị kiện thì Chủ tịch UBND tỉnh tham gia tố tụng hoặc ủy quyền cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh có liên quan tham gia tố tụng, nếu không thể tham gia tố tụng được thì nhờ Luật sư hoặc nhờ người khác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp (theo khoản 13, Điều 55 Luật Tố tụng hành chính).

Như vậy, Chủ tịch UBND tỉnh có quyền ủy quyền cho Thủ trưởng hoặc Phó Thủ trưởng các sở, ban, ngành mà đã tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xử lý, giải quyết vụ việc, trừ những trường hợp không được nhờ làm người đại diện được quy định tại khoản 7 Điều 60 Luật Tố tụng hành chính.

**6. Ý kiến kiến nghị:** Trong quá trình giải quyết sơ thẩm, phúc thẩm các vụ án dân sự liên quan đến việc tranh chấp đất đai, các Thẩm phán gặp khó khăn, vướng mắc về việc yêu cầu người bị kiện cung cấp chứng cứ đúng thời hạn theo quy định của pháp luật, tài liệu chứng cứ được cung cấp phải đúng theo quy định tại Khoản 1, Điều 82 của Luật Tố tụng Hành chính nhằm tránh trường hợp phải kéo dài thời gian chuẩn bị xét xử vì không có chứng cứ, gây bức xúc cho người khởi kiện. Mặt khác, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện kịp thời phối hợp với Tòa án nhân dân trong việc đo, vẽ sơ đồ hiện trạng sử dụng tranh chấp đất trước khi xét xử các vụ án liên quan đến đất đai nhằm tránh gây tốn kém thời gian, chi phí. Bởi vì, việc đo, vẽ sơ đồ hiện trạng sử dụng đất tranh chấp, lồng ghép vào bản đồ địa chính là thủ tục bắt buộc phải có trước khi xét xử các vụ án liên quan đến đất đai nhưng nếu chỉ đo, vẽ và lồng ghép mà không có xác nhận của cơ quan chuyên môn thì không bảo đảm tính chính xác và tính pháp lý, dẫn đến tình trạng bản án thi hành không được.

**Trả lời:**

Ngày 26/12/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 7450/QĐ-STNMT thay thế Quyết định số 1368/QĐ-STNMT ngày 08/04/2015 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ cấu tổ chức Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh. Văn phòng Đăng ký đất đai căn cứ vào chức năng nhiệm vụ thực hiện công tác đo đạc có quy trình giải quyết hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đất đai của toàn hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai. Trường hợp thực hiện công tác đo đạc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện đo đạc của hộ gia đình cá

nhân và tổ chức trên địa bàn tỉnh. Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản chỉ đạo thống nhất thực hiện quy trình quy định thời gian giải quyết hồ sơ đo đạc bản đồ địa chính cho hộ gia đình cá nhân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh là 07 ngày làm việc, riêng đối với tổ chức thì tùy vào diện tích và đặc thù của thửa đất mà thời gian có thể dài hơn so với quy trình quy định (*Thời gian giải quyết theo thỏa thuận tại Hợp đồng dịch vụ đo đạc*).

Trường hợp cung cấp hồ sơ thửa đất về ranh giới, cắm mốc đo lại diện tích tranh chấp phục vụ cho việc tố tụng Dân sự khi tòa án yêu cầu bằng văn bản đối với đất tổ chức thì Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đo, riêng hộ gia đình cá nhân chi nhánh các huyện và thành phố thực hiện đo đạc, công tác đo đạc phục vụ Tòa án của công dân phải phối hợp với các ngành chức năng có liên quan kiểm tra thực địa, xác định ranh giới, đo đạc lại diện tích thửa đất tranh chấp đúng với hiện trạng và theo yêu cầu của Tòa án sau khi hoàn thành ngoài thực địa, Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện trả lại kết quả bản trích đo địa chính thửa đất và thành phần hồ sơ của sản phẩm đo đạc theo quy trình quy định.

Để đáp ứng nhu cầu của người dân, trong thời gian tới UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện phối hợp tốt với các ngành Tòa án kiểm tra thực địa, xác định ranh giới, đo đạc lại diện tích thửa đất tranh chấp trong thời gian sớm nhất.

**7. Ý kiến kiến nghị:** Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng tiếp tục kiểm tra, lấy mẫu xác định nguyên nhân nguồn nước ô nhiễm gây cho nhiều người mắc bệnh ung thư tại khu vực ấp Thanh Phước, xã Thanh Điền, huyện Châu thành

#### **Trả lời:**

UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, lấy mẫu xác định nguyên nhân nguồn nước ô nhiễm gây cho nhiều người mắc bệnh ung thư tại khu vực ấp Thanh Phước, xã Thanh Điền, huyện Châu thành.

Ngày 29/5/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp Sở Y tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Châu Thành, UBND xã Thanh Điền, Ban Quản lý ấp Thanh Phước làm việc về nội dung xác định nguyên nhân nguồn nước ô nhiễm gây cho nhiều người mắc bệnh ung thư và lấy mẫu nước ngầm tại các hộ dân, kết quả như sau:

Qua báo cáo của UBND xã Thanh Điền và Trưởng ấp Thanh Phước: có 25 tổ thuộc ấp Thanh Phước, trong đó 5 tổ (17, 19, 20, 9, 25) có người bị bệnh ung thư, tập trung nhiều nhất tại tổ 19, 20.

Tổ 19, 20 có 45 hộ dân gồm 150 nhân khẩu, từ năm 2008 đến nay có 12 ca bệnh gồm các loại ung thư (máu, phổi, gan, đại tràng, tử cung, vú), từ năm 2015 đến nay có 07 ca bệnh trong đó còn sống 4 người, chết 3 người, việc thống kê số lượng

người bệnh ung thư chỉ được địa phương lấy thông tin từ người dân cung cấp chưa đánh giá, khảo sát xem hồ sơ người bệnh. Trước đây khu vực chủ yếu sử dụng nước ngầm để sinh hoạt, từ đầu năm 2018 đã chuyển sang sử dụng nước máy.

Theo Báo Tây Ninh đăng ngày 07/2/2018 ghi nhận thông tin của người dân (bà Lê cũng là người phản ánh tại các đợt tiếp xúc của cử tri) thì tổ 19, 20 có 21 người chết vì bệnh ung thư.

Theo ý kiến của đại diện Sở Y tế: Để xác định nguyên nhân gây bệnh ung thư cần phải có khảo sát chuyên sâu và chuyên môn của ngành y tế, Sở Y tế đã có kế hoạch giải quyết vụ việc trên, các thông số có khả năng gây bệnh ung thư gồm pH, As, Pb, Amoni, Nitrit. Đoàn đã tiến hành lấy mẫu nước ngầm: 01 mẫu tại nhà hộ dân Nguyễn Thị Điệp đang bị bệnh ung thư và có người nhà đã chết vì bệnh ung thư; 01 mẫu tại nhà hộ dân Cao Thị Bạch Cúc đang bị bệnh ung thư.

Sau khi lấy ý kiến các đơn vị liên quan và kết quả khảo sát thực tế lấy ý kiến người dân đang bị bệnh ung thư tại tổ 19, 20 và có kết quả phân tích 02 mẫu nước ngầm trên, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường gửi kết quả về Sở Y tế để tổng hợp xác định nguyên nhân gây bệnh và sẽ thông báo cho cử tri trong thời gian sớm nhất.

**8. Ý kiến kiến nghị:** Theo Quyết định số 712/QĐ-TTg, ngày 26/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa giai đoạn 2017 - 2020, Đề nghị UBND tỉnh sớm có giải pháp để thực hiện Đề án xử lý chất thải rắn tại cụm 03 xã cánh Tây Trảng Bàng.

#### **Trả lời:**

Thực hiện Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 26/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa giai đoạn 2017-2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Văn bản số 2023/SNN-VPĐP ngày 22/8/2017 về việc đăng ký mô hình bảo vệ môi trường triển khai thực hiện Quyết định số 712/QĐ-TTg, trong đó đề nghị các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố đăng ký xây dựng mô hình thí điểm. Tuy nhiên, đến nay chưa có đơn vị đăng ký. Trong thời gian tới, nếu có đơn vị đăng ký mô hình bảo vệ môi trường triển khai thực hiện Quyết định số 712/QĐ-TTg thì UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thông qua Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh) triển khai thực hiện theo kiến nghị của cử tri.

**9. Ý kiến kiến nghị:** Hiện nay, phòng khám quân dân y kết hợp thuộc Đoàn Biên phòng cửa khẩu Quốc gia Cà Tum đang hoạt động khá tốt, nhưng gặp khó khăn về kinh phí, thiếu nhiều loại thuốc khám chữa bệnh ban đầu; để kịp thời cấp phát thuốc



miễn phí cho lực lượng trong đơn vị và người dân trong khu vực biên giới. Đề nghị UBND tỉnh xem xét có giải pháp hỗ trợ thêm nguồn thuốc để cho phòng khám duy trì hoạt động hiệu quả.

**Trả lời:**

Thực hiện Chỉ thị số 210-CT/QUTW và Quyết định số 357/QĐ-BQP năm 2016, việc cấp phát thuốc điều trị bệnh của quân nhân tại ngũ thực hiện theo Thẻ Bảo hiểm của BHXH Bộ Quốc phòng. Bộ Quốc phòng không cấp thuốc trị bệnh cho nhân dân.

Ngày 04/5/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1208/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2018 – 2020, trong đó có nội dung hỗ trợ sửa chữa, bổ sung trang thiết bị y tế thiết yếu cho các cơ sở y tế quân dân y khu vực biên giới.

Do vậy, để đảm bảo được nhiều loại thuốc khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân biên giới ở khu vực gần Trạm Quân dân y kết hợp. Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tham mưu UBND tỉnh thực hiện, đồng thời đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh vận động các doanh nghiệp, các mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí nhằm nâng cao hiệu quả của phòng khám đáp ứng yêu cầu cơ bản của nhân dân.

**10. Ý kiến kiến nghị:** Đề nghị UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ nâng cấp, sửa chữa nhà ở cho trạm Biên phòng, kiểm soát ở Cửa khẩu Quốc gia Kà Tum nhằm đảm bảo an toàn cho các lực lượng thực hiện tốt nhiệm vụ vì hiện nay chỗ ở đã hư hỏng, xuống cấp.

**Trả lời:**

Nhằm đảm bảo an toàn cho các lực lượng thực hiện tốt nhiệm vụ thì việc đầu tư Nâng cấp sửa chữa Trạm Biên phòng, kiểm soát ở Cửa khẩu Quốc gia Kà Tum (hiện đã hư hỏng, xuống cấp) là cần thiết. Để việc đầu tư được đồng bộ, UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh rà soát nhu cầu đầu tư nâng cấp các Trạm biên phòng trên địa bàn tỉnh, tham mưu cấp có thẩm quyền đầu tư theo từng giai đoạn (theo thứ tự ưu tiên) đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối các nguồn vốn trong giai đoạn hiện nay (vốn Ngân sách Trung ương, vốn Ngân sách địa phương).

**11. Ý kiến kiến nghị:** Đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh xem xét, trả lời chính thức về hồ sơ đề nghị hưởng chính sách thương binh của ông Trần Văn Tâm, ngụ phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh.

**Trả lời:**

Ông Trần Văn Tâm, sinh năm 1954, nguyên quán: Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh, trú quán: Phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, nhập ngũ năm 1973, bị thương tháng 02/1979. Bộ CHQS tỉnh đã lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ thương binh cho

ông Trần Văn Tâm theo Thông tư số 28/2013/TTLT-BLĐT BXH-BQP gửi về Phòng Chính sách/Cục Chính trị Quân khu 7 thẩm định, nhưng do hồ sơ chưa đầy đủ, tháng 02/2018 Phòng Chính sách/Cục Chính trị Quân khu 7 đã gửi trả lại hồ sơ. Hiện nay, Ban Chính sách/Bộ CHQS tỉnh cùng với Ban CHQS thành phố Tây Ninh, UBND phường Hiệp Ninh đang bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo hướng dẫn của Chính sách/Cục Chính trị Quân khu 7.

**12. Ý kiến kiến nghị:** Cử tri phản ánh trường hợp Liệt sĩ Nguyễn Văn Chung, quê ở Bắc Giang, hi sinh ngày 08/8/1970, hài cốt được quy tập về Nghĩa trang Liệt sĩ Trà Võ nhưng hiện nay có mộ nhưng không có hài cốt, đề nghị Sở Lao động Thương binh và xã hội sớm có trả lời chính xác cho thân nhân Liệt sĩ.

**Trả lời:**

Qua tra cứu danh sách quản lý và kiểm tra mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Trà Võ Tây Ninh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội không tìm thấy tên và phần mộ của liệt sĩ Nguyễn Văn Chung theo như phản ánh của cử tri. Đề nghị cử tri liên hệ với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh (Phòng Người có công) cung cấp thông tin về liệt sĩ cụ thể hơn.

**13. Ý kiến kiến nghị:** Đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xem xét lại 12 trường hợp quân nhân đã nộp Giấy chứng nhận để được hưởng Huân, Huy chương sau khi tham gia chiến đấu ở chiến trường Campuchia. Hiện nay có trường hợp đã được nhận, có trường hợp chưa được nhận (có danh sách kèm theo).

**Trả lời:**

Bộ CHQS tỉnh đã kiểm tra hồ sơ đề nghị khen thưởng cho các đối tượng có quá trình công tác, chiến đấu tại Campuchia theo Quyết định số 988/QĐ-BQP ngày 01/7/1982 của Bộ Quốc phòng và Hướng dẫn số 124/HD-CT ngày 22/01/2015 của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam về tiếp tục giải quyết khen thưởng thành tích trong cuộc kháng chiến, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Lào và Tuyến 1 biên giới phía Bắc. Qua kiểm tra, rà soát danh sách đề nghị khen thưởng cho các đối tượng có quá trình công tác, chiến đấu tại Campuchia không thấy có tên các đồng chí theo như ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đề nghị các đồng chí liên hệ trực tiếp với Ban CHQS huyện, thành phố nơi đang cư trú hoặc Ban Chính sách/Phòng Chính trị/ Bộ CHQS tỉnh để được hướng dẫn giải quyết.

**14. Ý kiến kiến nghị:** Đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh có chỉ đạo thống nhất cho Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố trong việc đổi thẻ Bảo hiểm y tế và chuyển mã quyền lợi sang mã số 2, theo tinh thần Công văn số 25/BHXH-PST ngày 08/01/2018 của Bảo hiểm xã hội tỉnh.

**Trả lời:**

Hiện nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thực hiện xong việc đổi thẻ Bảo hiểm y tế cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh theo quy định. Đối với việc chuyển mã quyền lợi, bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố sẽ thực hiện khi có đề nghị của đối tượng. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp thu ý kiến của cử tri, có chỉ đạo thống nhất từ tỉnh đến huyện để triển khai thực hiện.

**15. Ý kiến kiến nghị:** Đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh tạo điều kiện thực hiện thanh toán chế độ Bảo hiểm Y tế cho công nhân khi thực hiện khám chữa bệnh vào ngày Chủ nhật, vì công nhân thường chỉ được nghỉ vào ngày chủ nhật, nếu nghỉ vào các ngày khác để đi khám chữa bệnh thì sẽ bị trừ lương, trừ chuyên cần...

**Trả lời:**

Căn cứ Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 02/7/2015 của Bộ Y tế, Bộ Tài Chính về việc sửa đổi khoản 5 Điều 13 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế, trường hợp cơ sở y tế có tổ chức khám, chữa bệnh BHYT vào ngày nghỉ, ngày lễ phải thông báo cho tổ chức BHXH để bổ sung vào hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh trước khi thực hiện.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 03 cơ sở y tế đăng ký khám bệnh, chữa bệnh vào ngày cuối tuần là Bệnh viện đa khoa tư nhân Cao Văn Chí, Bệnh viện đa khoa tư nhân Lê Ngọc Tùng và Trung tâm y tế huyện Gò Dầu, nếu cử tri đi khám bệnh, chữa bệnh tại 03 cơ sở trên vào ngày cuối tuần thì vẫn được thanh toán theo quy định.

Các cơ sở y tế khác chưa thực hiện khám bệnh, chữa bệnh vào ngày cuối tuần do chưa bảo đảm về nhân lực, điều kiện chuyên môn, điều kiện vật chất theo quy định.

**16. Ý kiến kiến nghị:** Đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh có cơ chế liên thông với các bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh và cả các bệnh viện trong tỉnh trong việc cấp Giấy nghỉ hưởng Bảo hiểm xã hội trong trường hợp cha, mẹ là công nhân đưa con đi khám chữa bệnh. Thực tế hiện nay, có bệnh viện thực hiện cấp Giấy, có Bệnh viện không, ảnh hưởng đến quyền lợi của công nhân như bị trừ lương, trừ chuyên cần...

**Trả lời:**

Theo Thông tư số 14/2016/TT-BYT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật BHXH thuộc lĩnh vực y tế việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội phải phù hợp với tình trạng sức khỏe của người bệnh và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế. Việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH do bác sĩ trực tiếp điều trị căn cứ vào tình trạng bệnh lý, sức khỏe của bệnh nhân để cấp.

BHXH căn cứ vào Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH để giải quyết chế độ ốm đau cho người lao động.

**17. Ý kiến kiến nghị:** Đề nghị Công an Tây Ninh quan tâm, xem xét bố trí việc làm chứng minh nhân dân tập trung tại trụ sở UBND các xã hoặc đến tận nhà khi làm thủ tục cấp mới, cấp đổi giấy chứng minh nhân dân đối với các đối tượng bệnh tật, người cao tuổi hoặc người khuyết tật theo tiêu chí nhanh gọn, thuận tiện để tránh mất thời gian đi lại nhiều lần cho các đối tượng đặc biệt này.

**Trả lời:**

Việc cấp Chứng minh nhân dân (nay là Căn cước công dân) lưu động cho người dân tại UBND các xã, đặc biệt là cấp cho các đối tượng người già yếu, bệnh tật hoặc người khuyết tật tại nhà, bệnh viện đã được thực hiện từ năm 2011 đến nay. Tuy nhiên, năm 2016 Bộ Công an triển khai việc cấp Căn cước công dân bằng kỹ thuật cao thay thế cho Chứng minh nhân dân, Công an tỉnh chỉ được Bộ Công an cấp 01 thiết bị cấp Căn cước công dân lưu động nên việc cấp Căn cước công dân lưu động không được thực hiện thường xuyên như cấp Chứng minh nhân dân trước đây.

Do đó, khi người dân có nhu cầu làm Căn cước công dân cho người già yếu, bệnh tật, người khuyết tật di chuyển khó khăn tại nhà hoặc bệnh viện đề nghị liên hệ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an tỉnh, số điện thoại: 02763.826778, Phòng Cảnh sát quản lý về trật tự xã hội sẽ tập hợp và đến tận nhà, bệnh viện cấp Căn cước công dân cho người dân.

**18. Ý kiến kiến nghị:** Đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng liên quan cấp thoát nước, điện lực, giao thông cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn trong việc đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, điện, nước. Tránh để xảy ra việc làm đường giao thông không có hệ thống thoát nước; gây hư hỏng do nước ứ đọng vào mùa mưa, không có trụ điện dẫn đến việc người dân tự mắc dây điện không đúng quy chuẩn gây mất an toàn.

**Trả lời:**

Các công trình xây dựng nâng cấp mở rộng, do Sở GTVT chủ đầu tư thực hiện, từ khâu khảo sát đến khâu triển khai thi công luôn quan tâm thực hiện đến công tác xử lý hệ thống thoát nước, thường xuyên có sự phối hợp với chính quyền địa phương, thu thập lấy ý kiến từ nhân dân địa phương, đặt biệt phối hợp đến các ngành liên quan trong công tác xử lý thoát nước trong xây dựng công trình. Riêng một số đường, hẻm do UBND các huyện, thành phố quản lý, thực hiện đầu tư chưa hoàn chỉnh (thiếu hệ thống thoát nước chiếu sáng..) đề nghị UBND các huyện, thành phố có kế hoạch thực hiện đồng bộ.

**19. Ý kiến kiến nghị:** Tuyến đường từ Phước Trạch đi vào Phước Đông bị xuống cấp trầm trọng, thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục quan tâm, hỗ trợ kinh phí cho huyện để sửa chữa tuyến đường này nhằm bảo đảm vấn đề đi lại của người dân được thuận tiện hơn, tránh gây tai nạn không đáng có.

**Trả lời:**

Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Theo đó, nguồn vốn đầu tư giai đoạn 2016-2020 đã được phân bổ hết cho các sở, ngành, huyện, thành phố để thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Do vậy, đề nghị UBND huyện Gò Dầu phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền phê duyệt sử dụng nguồn vốn sự nghiệp giao thông hàng năm - kinh phí duy tu bảo trì đường bộ để thực hiện sửa chữa tuyến đường từ Phước Trạch đi vào Phước Đông.

**20. Ý kiến kiến nghị:** Cử tri phản ánh việc xét duyệt chế độ ốm đau cho người lao động còn bất cập, khi đi khám chữa bệnh công nhân không có thông tin về việc Bác sĩ nào đủ thẩm quyền ký giấy nghỉ hưởng BHXH, nên có trường hợp không được thanh toán. Do vậy, người lao động phải xin nghỉ lần 2 để đi xin chữ ký của Bác sĩ có thẩm quyền, rất phiền hà và mất ngày công của công nhân. Đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với sở Y tế có giải pháp khắc phục tình trạng trên để tháo gỡ khó khăn cho công nhân.

**Trả lời:**

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động khi đi khám bệnh để hưởng chế độ ốm đau, cơ quan BHXH đã gửi danh sách y sĩ, bác sĩ được quyền cấp Giấy chứng nhận cho doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh được biết. Mặt khác, các cơ sở KCB khi đăng ký chữ ký với cơ quan BHXH cũng phải quán triệt đến đội ngũ y sĩ, bác sĩ khám bệnh để thực hiện đúng.

UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Y tế thực hiện đúng quy định.

Trên đây là báo cáo tổng hợp trả lời nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, UBND tỉnh báo cáo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh./.

**Nơi nhận:**

- TT.Tỉnh ủy;
- TT.HĐND, ĐDBQH tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành: Xây dựng, VHTTDL, TNMT, KHĐT, LĐTBXH, GTVT, Y tế, Thanh tra, BHXH, Công an, BCH QS, BCH ĐBĐP, BQL KKT;
- Liên đoàn Lao động tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- LĐVP, PTH, KT1,2, VX, NC, BTCD;
- Lưu: VT VP.UBND tỉnh.Thạo

32.

K.T. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Ngọc